

ที่ MPG036/2563

วันที่ 4 มีนาคม 2563

เรื่อง รายงานความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย “C”

เรียน ผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดประชุมเพื่อให้ข้อมูลกับนักลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้อง (Public Presentation) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4 บริษัท เอ็มพีจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10130 กรณีหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ถูกขึ้นเครื่องหมาย “C” เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินในส่วนของผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว สำหรับงบการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีความคืบหน้าและแนวทางการแก้ไข ดังนี้

สำหรับความคืบหน้าจากการประชุม Public Presentation แล้วเมื่อไตรมาสที่แล้ว การดำเนินธุรกิจค้าปลีก บริษัทฯ ได้จัดหาสินค้าที่ทำกำไรเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นสินค้าที่ตรงกับความต้องการของตลาดเช่นเดียวกับไตรมาสก่อน เช่น เครื่องฟอกอากาศพกพา (Air Purifier), เครื่องถูพื้น (Cleaning Robot), Speaker เป็นต้น ซึ่งปัจจุบันเป็นสินค้าที่กำลังได้รับความนิยม และได้รับกระแสตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดี ส่งผลให้ยอดขายในไตรมาส 4/2562 เพิ่มขึ้น จาก ไตรมาส 3/2562 ร้อยละ 12 ในขณะที่จำนวนสาขาน้อยลง นอกจากนี้บริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับการขาย ไม่มากหรือน้อยเกินไป โดยสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นปี 2562 ลดลงจากสิ้นปี 2561 ถึงร้อยละ 51 ทั้งนี้ สินค้าส่วนใหญ่เป็นสินค้าที่มีเงื่อนไขการซื้อ เป็นสินค้าฝากขาย คิดเป็นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 72 ของสินค้าทั้งหมด

ด้านการบริหารพื้นที่สาขา ในไตรมาส 4/2562 บริษัทฯ ได้มีการคืนพื้นที่ที่เป็นสัญญาเช่าระยะยาวให้กับศูนย์การค้า ก่อนครบกำหนดสัญญา จำนวน 2 แห่ง ส่งผลให้มีผลกำไรจากการคืนพื้นที่หลังหักค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการนี้ จำนวน 10.60 ล้านบาท

ด้านการหาธุรกิจใหม่ บริษัทฯ ได้มีการศึกษาธุรกิจใหม่ โดยมีการเข้าไปศึกษาและหารือกับผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริษัทฯ ได้ประโยชน์ที่ดีที่สุด

สำหรับแนวทางในการแก้ไขเพื่อให้พ้นเหตุเครื่องหมาย “C” บริษัทฯ สรุป ดังนี้

1. บริษัทฯ ยังคงดำเนินธุรกิจค้าปลีก เน้นจำหน่ายสินค้าที่ทำกำไร ตรงกับความต้องการของตลาด บริหารสินค้าคงคลังอย่างเหมาะสม และบริหารพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. บริหารเจ้าหนี้ และลูกหนี้ อย่างเหมาะสม เพื่อเกิดสภาพคล่องอย่างเพียงพอในการประกอบกิจการ
3. หาธุรกิจใหม่ที่ยั่งยืน เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และเพิ่มส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

4. เพิ่มความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจออนไลน์ผ่านการร่วมทำกับ partnership และ Marketplace พร้อมการทำสินค้า Private label เพื่อเพิ่มกำไรขั้นต้นให้กับบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากมีความคืบหน้า บริษัทฯ จะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ทองอยู่ ถาวรสกุลชัย-

( นางทองอยู่ ถาวรสกุลชัย )

กรรมการบริหาร และรองประธานฝ่ายบัญชีและการเงิน (CFO)